

ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผู้วิจัย อรสา พลประเสริฐสุข ปริญญา รป.ม.

อาจารย์ที่ปรึกษา คร.วิทยา เจริญศิริ ประธานกรรมการ
 ดร. ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 364 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย อันดับแรกคือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมาคือด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินทาง สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ ด้านส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการป้องกัน โรคระงับ โรคติดต่อ ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ อาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการทำความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอควรมีการจัด โครงการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ควรมีเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ควรมีเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมผู้พิการ ควรมีจัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น